

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

จากการปฏิบัติงานที่ บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด(มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ งานที่ได้ปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นการออกแบบแบนเนอร์เว็บไซต์ เพื่อใช้ในการโฆษณาออนไลน์ ทำให้ได้รับประสบการณ์ในการทำงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะ ความชำนาญในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator และได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานต่างของบริษัท ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการออกแบบงานโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบที่เป็นเว็บไซต์ ได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ฝึกวินัยความรับผิดชอบในตัวเองทำงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดและความตรงต่อเวลาในการเข้างาน รวมถึงการรับบริฟจากพนักงานขายเพื่อผลิตงานออกมาให้มีคุณภาพและลูกค้ารู้สึกพึงพอใจในตัวเอง

สรุปว่าการที่ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้นเราควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่ไม่สามารถหาได้ในการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริงหลังจากจบการศึกษา เชื่อว่าสิ่งที่ได้รับจากการไปปฏิบัติงานสหกิจในครั้งนี้ ทำให้ตัวเราพัฒนาขึ้นในหลายๆด้าน ทั้งเรื่องของการออกแบบงานโฆษณาได้ดียิ่งขึ้นจากคำแนะนำของพี่ๆในบริษัท ความชำนาญในการใช้โปรแกรม ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา การแก้ไขสถานการณ์ ณ เวลานั้นให้ออกมาดีที่สุดในที่สุด

นอกเหนือจากนี้สิ่งที่เป็นอุปสรรคในแรกเริ่มของการทำงาน คือ เรื่องของการสื่อสารในการบริฟงานที่เราไม่ค่อยเข้าใจและค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับความคิดในหัวของเรา ไม่ค่อยเข้าใจในลักษณะการออกแบบของงานโฆษณาของบริษัทที่เป็นประเภท B2B ซึ่งในช่วงแรกๆยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องขอคำแนะนำคำปรึกษาจากพี่ที่บริษัท เพื่อให้เข้าใจและเราสามารถทำงานออกมาได้ตามที่พนักงานขาย บริฟ มาให้เรา

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

5.2.1 ในบางครั้งจะมีงานเข้ามามากมายบวกกับงานที่เร่งรีบเข้ามาและเวลาที่มีจำกัด ข้อเสนอแนะคือเราจึงต้องบริหารจัดการเวลาให้ดี ลำดับความสำคัญของงาน งานที่พี่เขาบอกของเร็วหน่อยได้ไหม เราก็ควรที่จะนำงานนั้นมาทำเป็นอันดับแรกๆ แล้วค่อยทำงานอื่นๆตามลำดับ เพื่อให้ไม่ส่งผลเสียกับงานทั้งหมด

5.2.2 ขาดประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จึงทำให้ในบางครั้งเราแก้ไขออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้งานออกมาไม่ตรงกับความต้องการของพนักงานขายได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ข้อเสนอแนะคือในช่วงแรกเราควรเข้าหาพี่ที่บริษัทขอคำปรึกษา วิธีแก้ไขปัญหาว้່าเจอแบบนี้ควรทำยังไงเพื่อให้งานออกมามีที่สุด และในครั้งต่อไปเราอาจจะเอาคำแนะนำของพี่ที่บริษัทไปประยุกต์ใช้อีกที่หนึ่งก็ได้

